



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวก
เลขรับที่ 2806
วันที่ 23 มี.ค. 2566
เวลา 1200
21

ส่วนราชการ กองแผนงาน กลุ่มติดตามและประเมินผล โทร. ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๒๒๔๒, ๒๒๔๔

ที่ กษ. ๐๖๐๖/ มบ.๙ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖

คุณสินตวรรณ
รับ ๑.๑.๖๖
(14.10๔)

เรื่อง ข้อสั่งการที่ประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑

เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์

ตามที่กรมปศุสัตว์ จัดให้มีการประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ ชั้น ๑ กรมปศุสัตว์ โดยมีอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุม นั้น กองแผนงาน ได้สรุปข้อสั่งการที่ประชุมฯ ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

วาระ/เรื่อง	ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบ
วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	๑) เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ - งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ได้กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือมอบให้เร่งดำเนินการเป็นลำดับแรก - งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - งบกลาง รายการเพื่อกรณีฉุกเฉินและจำเป็นที่กรมปศุสัตว์ได้รับงบประมาณ	ทุกหน่วยงาน
	๒) เร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการปีเดียว โดยก่อนนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นทุกรายการ ภายในไตรมาสที่ ๒ - รายการที่ยังไม่ลงนามในสัญญา ให้เร่งดำเนินการก่อนนี้ผูกพันภายในไตรมาสที่ ๒ - รายการที่ลงนามในสัญญาแล้ว ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเมื่อตรวจรับตามระเบียบเรียบร้อยแล้ว	ทุกหน่วยงาน
	๓) การขอรับสนับสนุนงบประมาณเหลือจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - รายการที่ขอรับสนับสนุน ขอให้เป็นรายการที่สนับสนุนการทำงาน หรือเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน ทั้งนี้ ขอให้เป็นอย่างเหมาะสมและประหยัด โดยรายการที่ขอดำเนินการ ต้องมีความพร้อมทั้งแบบแปลน แบบ พร.๔ พร.๕ และ พร.๖ หรือ Spec สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันที - รายการที่มีวงเงินงบประมาณสูง หากยังไม่มี ความจำเป็นเร่งด่วน ขอให้เสนอของบประมาณ ปี ๒๕๖๘	ทุกหน่วยงาน
	๔) งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ - ข้อเสนอของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีแล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยงบประมาณของกรมปศุสัตว์ ได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้นจำนวน ๙๙.๕ ล้านบาท ซึ่งกระบวนการต่อไปต้องรอรัฐบาลใหม่เข้ามาดำเนินการต่อ	ทุกหน่วยงาน

วาระ/เรื่อง	ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	<p>- การเตรียมความพร้อมในการชี้แจงงบประมาณของกรมปศุสัตว์ ในชั้นปรับปรุงงบประมาณ โดยในระหว่างยังไม่มีรัฐบาล ขอให้ ทุกหน่วยเตรียมข้อมูลให้พร้อม ทั้งในเรื่องค่าชี้แจง เหตุผล ความจำเป็น งบลงทุนให้เตรียมความพร้อมขั้นสูงสุด ขอให้ มีความพร้อมทุกรายการ ซึ่งต้องมีรายละเอียด Spec ใบเสนอราคา แบบแปลน ปร.๔ ปร.๕ และ ปร.๖ ทุกรายการ</p>	
<p>วาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ ๒.๑ โคบาลชายแดนใต้</p>	<p>ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษารายละเอียดโครงการและคู่มือ การปฏิบัติงานให้มีความเข้าใจ และช่วยกันขับเคลื่อนงานให้ เกิดความสำเร็จ</p>	<p>หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง</p>
<p>๒.๒ ผลการดำเนินงาน ด้านสุขภาพสัตว์</p>	<p>๑) ให้กองสารวัตรและกักกัน ช่วยสั่งการและติดตามด้านกักกันสัตว์ ที่อยู่ตามแนวชายแดน ให้ดำเนินการดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้ด่านกักกันสัตว์ร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ ตามแนว ชายแดน เช่น ศุลกากร ด้านตรวจคนเข้าเมือง ทหารและตำรวจ เป็นต้น ตรวจสอบ ตรวจค้น ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศอย่างละเอียด ว่ามีการลักลอบนำสัตว์หรือซากสัตว์ปีก เข้าราชอาณาจักรไทย หรือไม่ ทั้งรถยนต์ รถจักรยาน รถเข็น รถบรรทุกต่างๆ ตลอดจน การเดินทางเข้ามา หากพบการกระทำผิดให้จับกุมดำเนินคดี ยึดอายัดของกลาง เพื่อทำการตรวจพิสูจน์ หากพบว่าเป็น โรคระบาด หรือพาหะของโรคระบาด หรือสงสัยโรคระบาด ให้ทำลายตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ - ให้เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ ตั้งจุดพ่นยาฆ่าเชื้อในบริเวณ จุดผ่านแดนระหว่างประเทศ โดยให้พ่นยาฆ่าเชื้อยานพาหนะ ทุกคันที่สงสัยว่ามีการปนเปื้อนเชื้อโรค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รถบรรทุกสัตว์ หรือซากสัตว์ปีก ให้ฉีดพ่นให้เปียกชุ่ม - ระงับการนำเข้าสัตว์ และซากสัตว์ปีก จากประเทศที่มี การรายงานพบการระบาดของโรคใช้หวัดนกเข้ามา ยังราชอาณาจักรไทย <p>๒) ให้สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการ สัตวแพทย์ทุกแห่ง ช่วยดำเนินการตรวจโรคจากตัวอย่างสัตว์ปีก ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดส่งตรวจทั้งเชิงรุกและเชิงรับ</p> <p>๓) ให้สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ช่วยแจ้งหน่วยงานในสังกัด ให้เฝ้าระวังและควบคุมป้องกันโรคในสัตว์ปีกอย่างเคร่งครัด ถ้าพบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติให้แจ้งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ทันที</p>	<p>กสก.</p> <p>สสช.</p> <p>สพพ.</p>

วาระ/เรื่อง	ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	๔) ให้สำนัก/กอง และสำนักที่มีหน่วยงานในส่วนภูมิภาค ส่งนายสัตวแพทย์มาร่วมปฏิบัติงานทำหมันและฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมว ตามที่กรมปศุสัตว์ขอความร่วมมือ	สำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้อง
๒.๓ ศูนย์บริหาร จัดการข้อมูลอัจฉริยะ กรมปศุสัตว์ DLD Smart Data Center	มอบหมายให้ รอท.โสภีชัย ชวาลกุล ช่วยดูแลการดำเนินงาน ของศูนย์บริหารจัดการข้อมูลอัจฉริยะกรมปศุสัตว์ DLD Smart Data Center และสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ	โรท.โสภีชัยฯ
๒.๔ ผลการดำเนินงาน ด้านบริหาร	๑) ให้ทุกหน่วยงาน เร่งรัดผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒) ให้สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ สถาบัน สุขภาพสัตว์แห่งชาติ ติดตามเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ภายใต้สังกัดที่ยังล่าช้า ๓) มอบหมายให้ รอท.พงษ์พันธ์ ธรรมมา ช่วยกำกับดูแลเรื่อง การคัดเลือกเจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอก ที่จะเข้ารับการทำให้ แบบประเมิน ITA ด้วย ๔) ให้สำนัก/กอง ช่วยคัดเลือกเจ้าหน้าที่ที่จะส่งเข้ารับการทำให้ แบบประเมิน ITA โดยอาจเลือกจากเจ้าหน้าที่ที่ได้รับรางวัล ดีเด่นในเรื่องต่าง ๆ	ทุกหน่วยงาน สพพ. สอส. และ สสช. โรท.พงษ์พันธ์ฯ สำนัก/กอง
วาระที่ ๓ เรื่องอื่นๆ	๑) การเตรียมความพร้อมจัดทำงบประมาณปี ๒๕๖๗ งบลงทุน (ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ให้เร่งดำเนินการ จัดเตรียม Spec ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการฯ พร้อมลายเซ็น แบบรูปรายการ แบบประมาณราคา (ปร.๔ - ๖) ๒) ให้ทุกหน่วยงาน ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่ส่งให้สำนัก งบประมาณ ทั้งนี้ ในการจัดทำแผนควรวางแผนการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ หรือพิจารณาปัญหาในปีที่ผ่านมา ประกอบด้วย ๓) ให้ทุกหน่วยงาน ตรวจสอบผลการดำเนินงานในระบบ บริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) ทุกเดือน หากไม่ถูกต้อง ให้แจ้งกองแผนงาน ภายในวันที่ ๓ ของเดือนถัดไป ๔) ให้สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ ศึกษาการ ขอคืนสถานภาพการปลอดโรค ลัมปี สกิน ๕) ให้สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ นำเสนอเรื่อง การขึ้นทะเบียน Broker สุกร ในการประชุมครั้งต่อไป ๖) ให้สำนัก/กอง ปศุสัตว์เขต ดูแลหน่วยงานในสังกัด พิจารณา ปรับปรุงห้องน้ำที่ชำรุดทรุดโทรม หากมีปัญหาเรื่องงบประมาณ ขอให้ประสานกองแผนงาน	ทุกหน่วยงาน ทุกหน่วยงาน ทุกหน่วยงาน สคบ. สคบ. สำนัก/กอง และ ปศช.

ทั้งนี้ การพิจารณาอยู่ในอำนาจของอธิบดีกรมปศุสัตว์ ตามคำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ ๑๐๙๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบ ขอให้โปรดมอบหมายให้หน่วยงานพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ชก๒๔
๒๓ ส.ค. ๖๖

ศิริรักษ์
๒๓ ส.ค. ๖๖


23 ส.ค. 66
(นายเชาวฤทธิ์ บุญมาใจ)
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

- ทราบ

- ดำเนินการตามเสนอ


23 ส.ค. 2566
(นายสมชวน รัตนมังคลานนท์)
อธิบดีกรมปศุสัตว์